

Chư Puh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 30/5/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Thường trực HĐND, UBND các xã thị trấn đã phối hợp các Tổ Đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng quy định và có 9/9 tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đúng với thời gian quy định. Tổng số có 50 ý kiến, để phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật, Nghị quyết HĐND các cấp ở cơ sở. Sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền cụ thể như sau:

I. Ý kiến thuộc thẩm quyền Tỉnh, Trung ương

- Đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên đầu tư, nâng cấp con đường 6C đường liên huyện (Chư Puh, Chư Prông, Đúc Cơ) nhất là đoạn từ xã Ia Hla đi qua xã Ia Dreng, xã Ia Hnú thuộc huyện Chư Puh hiện đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy huyện đã cấp kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa năm 2013 là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) nhưng do phương tiện lưu thông nhiều nên mới vào đầu mùa mưa đã rất khó đi lại có lúc tắc đường, mùa khô thì bụi gây ô nhiễm môi trường, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm xem xét, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét.

- Theo ý kiến phản ánh của cử tri, huyện còn gần 50% Trạm Y tế xã chưa có Bác sĩ (5/9) như xã Ia Dreng, Ia Hla, Ia Rông, Ia Phang nhất là các xã vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đông, đời sống và phương tiện đi lại còn khó khăn nên việc khám chữa bệnh cho nhân dân chưa kịp thời, hơn nữa sau khi phân cấp quản lý về sở, việc điều chuyển bác sĩ và đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm ít được quan tâm. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh quan tâm luân chuyển bác sĩ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị về cho các Trạm Y tế xã, nhất là các Trạm Y tế đang xây dựng đạt chuẩn quốc gia về Y tế trên địa bàn huyện để công tác chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân kịp thời, hiệu quả.

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương mở rộng đối tượng được cấp thẻ BHYT cho tất cả người đồng bào DTTS, vì thực tế đời sống đa số đồng bào dân tộc thiểu số cho dù ở các xã vùng 1 như quy định hiện hành (cùng chi trả 30%; nhà nước trả 70%; mức mua 1 thẻ là 621.000đ/người/thẻ/năm) vẫn còn nhiều khó khăn không có điều kiện để mua thẻ BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.



